

THE ONE

สารทะเบียน - บัตร ๙

16,968 คู่รัก สมรสวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2567



สำนักทะเบียนอำเภอ

ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
จึงได้จัดกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก



นายณรงค์ เทพรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน

เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนสำคัญทางการทะเบียน สำนักทะเบียนหลายแห่งณรงค์ให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส เพราะการจดทะเบียนสมรสจะแสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่กฎหมายให้การรับรองสถานภาพ ไม่ว่าจะในฐานะสามีภรรยา หรือบิดามารดากับบุตร ทะเบียนครอบครัวเป็นเอกสารหลักฐานทางกฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการรักษาสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว และได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

ในหลายปีที่ผ่านมา สำนักทะเบียนหลายแห่งจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรม การจดทะเบียนสมรส เช่น งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ พิธีวิวาห์ใต้สมุทร จังหวัดตรัง งานจดทะเบียนสมรส-บอกรักลอยฟ้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งในแต่ละปีได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

สำนักบริหารการทะเบียน (สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น) ในฐานะหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ยังเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนครอบครัว ทั้ง 7 ประเภท คือ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม การบันทึกฐานะของภริยา การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว โดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรส ที่ทุกสำนักทะเบียนได้ให้ความสำคัญ มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านการจดทะเบียนสมรส เพื่อไปให้บริการประชาชนเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันวาเลนไทน์ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้มีความมั่นคง ความผูกพัน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเพื่อความมั่นคงของประเทศ จากสถิติการจดทะเบียนสมรส ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วันวาเลนไทน์ มีประชาชนยื่นคำร้องเพื่อขอดำเนินการจดทะเบียนสมรสทั้งในและนอกสำนักทะเบียนทั่วประเทศจำนวนกว่า 16,968 คู่ จากการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นับเป็นผลงานที่น่าชื่นชมครับ..



พินัยกรรม ทำอย่างไร...

ส่วนการทะเบียนทั่วไป

พินัยกรรม คือ คำสั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งแสดงเจตนากำหนดการเพื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน หรือ กิจการต่าง ๆ ของผู้ทำพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายในเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย โดยทำแบบใดแบบหนึ่ง ที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยพินัยกรรมมี 5 แบบ ดังนี้

1.พินัยกรรมแบบธรรมดา ผู้ทำต้องทำเป็นหนังสือ คือการพิมพ์ข้อความพินัยกรรมลงในกระดาษ มากน้อยหรือจำนวนกี่แผ่นก็ต้องแล้วแต่เนื้อหาหรือจำนวนทรัพย์สิน ลงวัน เดือน ปี ที่ทำให้ชัดเจน และผู้ทำต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง ลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมในขณะที่ทำด้วย

2.พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับ ลงวัน เดือน ปี ที่ทำ และที่สำคัญต้องลงลายมือชื่อผู้ทำด้วย พินัยกรรมแบบนี้จะมีพยานหรือไม่ก็ได้

3.พินัยกรรมทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง เป็นแบบพินัยกรรมที่ต้องอาศัยกระบวนการโดยเฉพาะ ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ทำพินัยกรรมต้องไปแจ้งความประสงค์ โดยให้ถ้อยคำข้อความของตน แก่นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต พร้อมพยานอย่างน้อย 2 คน และจะอ่านข้อความให้ผู้ทำพินัยกรรม และพยานฟัง เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ทำพินัยกรรมพร้อมพยานทั้งสอง ต้องลงลายมือชื่อไว้ ต่อจากนั้น เจ้าพนักงานจะลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่ทำ พร้อมประทับตราตำแหน่ง

4.พินัยกรรมทำแบบเป็นเอกสารลับ ผู้ทำพินัยกรรมทำพินัยกรรมแล้วปิดผนึก และนำไปแสดงต่อ นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อและพยานอย่างน้อย 2 คน และให้ถ้อยคำต่อบุคคล ทั้งหมดว่า เป็นพินัยกรรมของตน เจ้าหน้าที่จะบันทึกถ้อยคำ ลงวัน เดือน ปี ที่ทำพินัยกรรมแสดงไว้บนซอง และประทับตราตำแหน่ง โดยผู้ทำพินัยกรรม พยาน และเจ้าหน้าที่ต้องลงลายมือชื่อไว้หน้าซองตรงที่ปิดผนึก

5.พินัยกรรมทำด้วยวาจา ใช้ในกรณีที่บุคคลอยู่ในอันตรายเสี่ยงแก่ความตาย และไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นได้ และต้องกระทำต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน เมื่อการทำ พินัยกรรมด้วยวาจาสิ้นสุดลง พยานต้องแจ้งต่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต ให้ทราบถึงข้อความที่ผู้ทำ พินัยกรรม ได้สั่งไว้ด้วยวาจา วันเดือนปี สถานที่ทำพินัยกรรม และสาเหตุที่ไม่สามารถทำพินัยกรรม แบบอื่นได้โดยเร็วที่สุด

การทำพินัยกรรมแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ส่วนพินัยกรรมแบบที่ 3 - 5 สามารถยื่นคำร้อง ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call center 1548 ในวันเวลาราชการ





โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนการทะเบียนราษฎร

กรมการปกครองโดยสำนักบริหารการทะเบียน จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมสัมมนา บุคลากรทางการทะเบียนด้านงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรทางการทะเบียนฯ ให้มีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหา สถานะทางทะเบียนราษฎร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมการปกครองได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหา คนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเป็นภารกิจเร่งด่วนของกรมการปกครอง เพื่อให้สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการ ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม ซึ่งการดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ จะต้องดำเนินการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียน เพื่อจัดทำฐานข้อมูล กลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยใช้กลไกต่าง ๆ อาทิ การสำรวจหรือการรายงานข้อมูล โดยหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิ ภาคีเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล เป็นต้น สำหรับจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคล กลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร งานด้านสัญชาติและงานบัตรประจำตัวประชาชน ของสำนักทะเบียนจังหวัด ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมาย การดำเนินการแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งบุคลากรของสำนักบริหารการทะเบียน รวมจำนวน 61 คน

กำหนดการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบรรจบ จันทรัตน์ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิด/มอบนโยบายด้านการทะเบียน และนายธรรรงค์ เทพรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กล่าวรายงาน

กรมการปกครองมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนของสำนักทะเบียนจังหวัด ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ในพื้นที่เป้าหมาย ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำองค์ความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาช่วยแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหา สถานะทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ อย่างทั่วถึงต่อไป



สำนักบริหารการทะเบียน โดยศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักทะเบียน
อำเภอธัญบุรี ภายใต้การอำนวยการของ นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอธัญบุรี ออกหน่วยให้บริการ
จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 4 ราย และ
ผู้รับบริการที่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง จำนวน 5 ราย รวม 9 ราย ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
บ้านกิ่งวีถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ได้ให้การดูแลฟื้นฟู แก่ผู้รับบริการที่เป็นคนไข้โรคจิตทุเลาซึ่งรับตัว
จากโรงพยาบาลจิตเวช เช่น โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น
ซึ่งผู้รับบริการที่มาจากโรงพยาบาลเหล่านี้ บางรายขาดข้อมูลทางทะเบียนราษฎร ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
บัตรหมดอายุ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกิ่งวีถี (ชาย) 130 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567



ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดกาญจนบุรี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับ สำนักทะเบียนอำเภอทองผาภูมิ โดย นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ และ นายศุภพิชญ์ สงภักดิ์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน สาขาจังหวัดกาญจนบุรี ออกดำเนินงานสนับสนุนตามโครงการแก้ไขสถานะบุคคลและสัญชาติให้กับเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G เพื่อให้บริการงานด้านทะเบียน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567 โดยตั้งจุดให้บริการ ณ วัดปรังกาสี เป็นสถานที่กลางมีนักเรียนในเขต อำเภอทองผาภูมิ มารับบริการตรวจสอบ จัดทำทะเบียนประวัติ และทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (คนไร้สัญชาติ) ให้กับเด็กนักเรียนรหัส G ในวันดังกล่าว มีผู้มาขอรับบริการ ให้บริการคัดกรองจัดทำทะเบียนประวัติ รวมทั้งสิ้น จำนวน 76 ราย แยกได้ดังนี้

1. คัดกรองไม่ผ่านคุณสมบัติ รวมจำนวน 6 ราย
2. ให้บริการทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน คนไร้สัญชาติแก่เด็กนักเรียน รวมจำนวน 67 ราย
3. ไม่ได้จัดทำบัตรฯ เนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์ (อายุ 4 ขวบ) รวมจำนวน 3 ราย



วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักบริหารการทะเบียน ร่วมกับที่ว่าการอำเภอลำลูกกา ขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 - 2567 ภายใต้แนวคิด “ดินดี น้ำดี ชีวิตมีสุข อย่างยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2567 และมอบต้นไม้มงคล ให้แก่ผู้จดทะเบียนสมรส เพื่อเป็นที่ระลึก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันดินโลก ณ สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี



ปีที่ 16 ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2567



สำนักบริหารการทะเบียน

The Bureau of Registration Administration

ศูนย์ตอบปัญหาทางานทะเบียนและบัตร

Call Center

1548 

คำถาม

?



ข้าพเจ้าต้องการจะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลก่อนแต่งงานของแม่ แต่แม่เสียชีวิตไปแล้ว ต้องใช้เอกสารอะไรในการดำเนินการบ้าง แล้วถ้าเจ้าหน้าที่ให้หาเอกสารยืนยันนามสกุลก่อนแต่งงานของแม่ก่อนที่จะสมรสสามารถใช้เอกสารอะไรยืนยันได้บ้าง ขอทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำตอบ

กรณีบุคคลสัญชาติไทยประสงค์จะเปลี่ยนชื่อสกุลตามมารดา ให้ยื่นคำขอตามแบบ ข.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งหากมารดาเป็นผู้ที่มีชื่อและรายการบุคคล อยู่ในเอกสารการทะเบียนราษฎร เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอย่อมสามารถตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนสมรสของมารดา หรือทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับเดิมที่ระบุชื่อสกุลก่อนสมรสของมารดา ได้จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในระบบคอมพิวเตอร์ หรือหากผู้ยื่นคำขอมิเอกสารดังกล่าว ก็สามารถนำไปเป็นหลักฐานได้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ และเมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล กรณีการเปลี่ยนชื่อสกุลตามมารดา ตามแบบ ข.5 ให้แล้ว จึงนำไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง ท.ร.31 ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้ร้องสะดวก เพื่อขอแก้ไขรายการชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) โดยปฏิบัติตามข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 4/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และข้อ 115 ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564



สำนักบริหารการทะเบียน

The Bureau of Registration Administration

ศูนย์ตอบปัญหาทางทะเบียนและบัตร

Call Center

1548 

คำถาม



บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน มีชื่อในทะเบียนประวัติ ทร. 38 ก สามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือไม่
ขอทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำตอบ

การจดทะเบียนสมรสของบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน สามารถทำได้ ถ้าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
สามารถใช้บัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ ในการแสดงเจตนาจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน

คำถาม



ข้าพเจ้าจะไปจดทะเบียนรับรองบุตร เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้ติดต่อกันแล้ว
ภรรยาได้เขียนหนังสือยินยอม และส่งหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
และใบยินยอมให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร ข้าพเจ้าสามารถพาบุตรไปจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ
ได้เลยหรือไม่ เนื่องจากในข้อกำหนดมีไว้ว่า ถ้ามารดาไม่มา ให้ใช้ใบยินยอมจดทะเบียนรับรองบุตร
แทนได้ ข้าพเจ้าสอบถามที่ว่าการอำเภอ และที่ว่าการอำเภอแจ้งว่า มารดากับบุตรต้องมาด้วยตัวเองเท่านั้น
ขอทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำตอบ

การจดทะเบียนรับรองบุตร สามารถดำเนินการ โดยให้บิดายื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต
และให้มารดาและเด็กมาให้ความยินยอม ถ้ามารดาและเด็กไม่ได้มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน
ให้นายทะเบียนมีหนังสือไปยังมารดาและเด็ก ถ้ามารดาและเด็กได้แจ้งความยินยอมเป็นหนังสือมายัง
นายทะเบียน ก็ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ ตามมาตรา 19 พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว 2478



สำนักบริหารการทะเบียน

The Bureau of Registration Administration

ศูนย์ตอบปัญหาทางานทะเบียนและบัตร

Call Center

1548 

คำถาม



เนื่องจากศาลมีคำสั่งเรียกพยานเอกสาร พินัยกรรมฝ่ายเมือง ซึ่งเจ้าของพินัยกรรมเสียชีวิตแล้วและผู้จัดการมรดกได้เปิดพินัยกรรมเรียบร้อยแล้ว อยากทราบว่า จะขอคัดพินัยกรรมดังกล่าวได้หรือไม่ ขอทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำตอบ

ศาลมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานหรือเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคดี ซึ่งทาง สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต สามารถคัดพินัยกรรมที่อยู่ในความครอบครองของสำนักทะเบียนอำเภอ/เขต ตามหมายเรียกเอกสารพยานหลักฐานของศาลได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

คำถาม



กรณีค่านำหน้านาม พระ ที่ได้รับการสถาปนาโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็น พระครูสัญญาบัตรสามารถแก้ไขค่านำหน้านามในทะเบียนบ้านวัด จาก “พระ” เป็น “พระครู” ได้หรือไม่ ขอทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำตอบ

กรณีพระภิกษุที่**ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์** ซึ่งจะมีราชทินนามกำกับไว้ด้วยเช่น **พระครูศรีสุทิวังค์** (“พระครู” เป็นสมณศักดิ์ “ศรีสุทิวังค์” เป็นราชทินนาม) หากประสงค์จะใช้สมณศักดิ์นั้น ในทะเบียนบ้านของวัด ย่อมสามารถยื่นคำขอตามแบบ ข.1 พร้อมหลักฐานการได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์ เช่น ประกาศพระราชทานสมณศักดิ์ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามข้อ 7 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551 ซึ่งเมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้ออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวตามแบบ ข.3 ให้แล้ว จึงนำไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง ท.ร.31 ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ที่ผู้ร้องสะดวก เพื่อขอแก้ไขรายการชื่อตัวในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ตามข้อ 115 ของระเบียบ สำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานทะเบียนราษฎร นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ดังกล่าว จึงต้องระบุชื่อตัวและชื่อสกุลของพระภิกษุด้วยการวงเล็บต่อท้ายสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน ไว้ในทะเบียนบ้านของวัดด้วย เช่น **พระครูศรีสุทิวังค์ (สมศักดิ์ สักสีชาติ)** ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 20/2546 มติที่ 365/2546 ประกอบกับหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309.3/ว 1500 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2546 เรื่อง การใช้ค่านำหน้านามของพระภิกษุสามเณร (อยู่ในคู่มือทะเบียนชื่อบุคคลฯ เล่มสีน้ำเงิน หน้า 92-93, 408-409)



ถาม - ตอบ งานทะเบียนและบัตร

Q

การทำพินัยกรรมทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง

จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น แห่งท้องที่ที่ตนมีชื่อ อยู่ในรายการทะเบียนบ้าน ขอทราบแนวทางการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด



A

บุคคลใดประสงค์จะทำพินัยกรรมทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง

สามารถยื่นคำร้องทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนเขต ทุกแห่ง ทั่วประเทศ (ตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 1672 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อ 1)



การขอเลขที่บ้าน

“บ้าน” ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครองและให้หมายความรวมถึงแพหรือเรือซึ่งจอดเป็นประจำและใช้เป็นที่อยู่ประจำหรือสถานที่ หรือยานพาหนะอื่น ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำได้ด้วย

“ทะเบียนบ้าน” หมายความว่า ทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้าน ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรกำหนดให้ทุกบ้านมีเลขประจำบ้าน บ้านใดยังไม่มีเลขประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ เมื่อเจ้าบ้านหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน แจ้งขอเลขที่บ้านต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำหมู่บ้าน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) หรือ นายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำสำนักทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนผู้รับแจ้งประจำสำนักทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียนรับคำร้องตามแบบ ท.ร. 9 และจะตรวจสอบว่าบ้านที่ขอกำหนดเลขประจำบ้านปลูกสร้างในเขตหรือนอกเขตประกาศให้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยจะกำหนดเลขประจำบ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน (กรณีบ้านอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น) หรือภายใน 30 วัน (กรณีบ้านอยู่นอกเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น)

โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการขอ ดังนี้

- 1) หลักฐานแสดงสิทธิครอบครองที่ดินที่ปลูกสร้างบ้าน ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่าที่ดิน หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดิน
- 2) หนังสืออนุญาตปลูกสร้างหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคารที่ออกโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น (กรณีบ้านปลูกสร้างอยู่ในเขตประกาศให้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร)
- 3) บัตรประจำตัวของผู้แจ้งและสำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของที่ดิน หรือผู้มีอำนาจอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการปลูกสร้างบ้าน



ขอบคุณภาพถ่ายจาก Google

กองเขตปกครองนคร

ปีที่ 16 ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2567

นายทะเบียนจะตรวจสอบสภาพบ้านที่ขอกำหนดเลขประจำบ้าน เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ หรือสร้างเกือบเสร็จ และสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เป็นปกติอย่างเหมาะสม แล้วจึงกำหนดเลขประจำบ้านและเลขรหัสประจำบ้านให้ ทั้งนี้ หากเจ้าบ้านได้แจ้งเมื่อพ้นกำหนดเวลาการแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้านจะไม่มีโทษปรับทางอาญา แต่จะถูกกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการแจ้งที่พ้นกำหนดเวลาตามกฎหมาย ดังนี้

- 1) การแจ้งหรือขอที่พ้นกำหนดเวลาตามกฎหมาย ไม่เกิน 6 เดือน ครั้งละ 30 บาท
- 2) การแจ้งหรือขอที่พ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ครั้งละ 50 บาท



3) การแจ้งหรือขอที่พ้นกำหนดเวลาตามกฎหมายเกิน 1 ปี คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจาก 2) เป็นรายเดือน เดือนละ 10 บาท แต่เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมตาม 2) แล้วต้องไม่เกิน 500 บาท เศษของเดือน ถ้าเกิน 15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน

ปัจจุบันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก หากเจ้าบ้านไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการยื่นความประสงค์ขอเลขที่บ้านแทนได้ ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD (ไทยดี) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โทร. 02-791-7312-16 หรือสายด่วน 1548



ขอบคุณภาพถ่ายจาก Google

ปีที่ 16 ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2567

13 DEC 2023

EASY ENGLISH WITH DOPA



DOPA SMART OFFICER
Net zero emission



NET
ZERO

"Net zero emissions"

หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

คือ การที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความสมดุล
เท่ากับก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดูดซับออกจากชั้นบรรยากาศ
ซึ่งในสภาวะสมดุล คือ ไม่เพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศ



ในการประชุม COP26 ประเทศไทยได้ประกาศ
เป้าหมายสำคัญคือจะเป็นกลางทางคาร์บอน
(Carbon Neutrality) ในปี 2050
และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
(Net Zero) ภายในปี 2065

หากทุกประเทศทั่วโลกสามารถบรรลุเป้า Net zero
emissions ได้ ก็แปลว่าเราสามารถหยุดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกส่วนเกิน ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนได้

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง Foreign Affairs Division, TSPB, DOPA
อ้างอิง:

https://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/oct_dec_11/pdf/aw09.pdf

ปีที่ 16 ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2567